

THÔNG BÁO

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Xâm hại tình dục trẻ em luôn là một vấn đề được xã hội quan tâm. Nạn nhân chủ yếu là các em gái dưới 16 tuổi, xâm hại tình dục trẻ em gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển lành mạnh về thể chất cũng như các vấn đề về tâm sinh lý của trẻ. Các em có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn dẫn đến có thể mất khả năng sinh sản hoặc có thể bị tử vong do các tai biến trong quá trình nạo phá thai, hút thai... Đa phần các em bị xâm hại tình dục thường là các em ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ít quan tâm đến con cái.

Theo thống kê (từ 16/11/2015 đến 15/5/2017) tình hình xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn quận xảy ra 12 vụ, khám phá 12 vụ, bắt 10 tên; tỷ lệ khám phá đạt 100%. Cụ thể:

- Năm 2016: Xảy ra 11 vụ, khám phá 11 vụ, bắt 09 tên (Hiếp dâm trẻ em: 03 vụ, khám phá bắt 02 tên; Giao cấu trẻ em: 07 vụ khám phá bắt 06 tên; Dâm ô trẻ em: 01 vụ khám phá bắt 01 tên).

- 06 tháng đầu năm 2017: Xảy ra 01 vụ, khám phá, bắt 01 tên (Giao cấu trẻ em).

Số trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện trong thời gian qua chưa sát với con số thực tế xảy ra, lý do một số vụ việc xảy ra chưa được cơ quan chức năng phát hiện hoặc nạn nhân không khai báo hoặc gia đình nạn nhân không trình báo kịp thời với cơ quan chức năng..., hơn nữa việc điều tra khởi tố vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em thường gặp nhiều khó khăn vì các nạn nhân và gia đình không hợp tác, không khai báo, tự giải quyết, tự thương lượng, chỉ đến khi hai bên không thương lượng được mới báo cơ quan chức năng can thiệp...

Nguyên nhân:

Nhận thức của một số thanh thiếu niên về pháp luật trong lĩnh vực xâm hại thân thể, nhất là những hành vi về lạm dụng tình dục trẻ em còn hạn chế. Không được giáo dục giới tính sớm, không có kiến thức pháp luật...;

Một số trẻ em ham chơi, nghỉ bỏ học sớm, chưa có ý thức phòng ngừa, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội để tự bảo vệ mình nên dễ bị rủ rê, lôi kéo, bị xâm hại tình dục và sa vào tệ nạn xã hội.

Một số bậc cha mẹ chưa có biện pháp giáo dục trẻ phù hợp, chưa thật sự quan tâm đến giờ giấc, đi lại, sinh hoạt của trẻ, thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, thiếu sự quan tâm vấn đề giới tính với trẻ em, chưa thấy hết được các nguy cơ, tác hại của việc trẻ em bỏ học sớm, bỏ học đi chơi lêu lổng. Một số gia đình có trẻ nhỏ không người trông coi; cha mẹ đi làm lo việc mưu sinh không có thời gian quan tâm giáo dục con cái, để mặc cho các em tự do học tập, sinh hoạt hoặc để trẻ ở nhà một mình dẫn đến không biết cách tự bảo vệ mình, dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục; đặc biệt là nhóm tuổi

từ 13 đến dưới 16 tuổi thường là có bạn trai và đi chơi mà gia đình không quản lý.

Không có nhiều sân chơi cho trẻ, nhiều khách sạn, nhà trọ, mạng Internet với nhiều phim ảnh khiêu dâm, bạo lực...; hoạt động Internet chưa được quản lý và kiểm tra chặt chẽ, nhiều điểm hoạt động quá giờ qui định, cung cấp dịch vụ cho trẻ khi không có người giám hộ đi cùng, nên các em dễ dàng tiếp xúc các nội dung xấu, nhạy cảm, đồi trụy có ảnh hưởng đến nhân cách, dẫn đến có một số em nghiện game, bỏ học và tụ tập chơi bời lêu lổng dẫn đến hành vi phạm tội hoặc bị lợi dụng tình dục.

Việc xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm hình sự về xâm hại tình dục trẻ em rất khó khăn trong việc thu thập vật chứng, nhân chứng do đa số các trường hợp phát hiện muộn và đa số các trường hợp xảy ra chỉ có một chứng, một cung khó khăn trong việc chứng minh hành vi tội phạm.

Hậu quả:

-Đa số các em bị xâm hại tình dục có biểu hiện hoang mang, lo sợ, tâm lý bất an. Nhất là các em còn đi học cảm thấy xấu hổ với bạn bè, ít tiếp xúc với mọi người.

-Trẻ dễ mặc cảm, tự ti, thậm chí có quan điểm không còn gì để mất nên sống buông thả bản thân.

-Có trường hợp trẻ có thai phải phá thai, thai lớn quá không thể phá buộc phải đẻ sinh trong khi cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh.

-Người xâm hại thì vướng vào vòng lao lý vì kém hiểu biết, đặc biệt là các trẻ em trai khi mà không có kiến thức xã hội, kiến thức pháp luật ...

Đối tượng:

Là bạn bè, hàng xóm, người quen biết (thậm chí có trường hợp là người thân trong gia đình như: cha dượng, cậu ruột...), hoặc người lạ, trong đó tập trung chủ yếu số đối tượng:

+ Đối tượng có tiền án, tiền sự về xâm hại tình dục, giao cấu, dâm ô với trẻ em; hiếp dâm; cưỡng dâm; quấy rối tình dục;

+ Đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lợi dụng trẻ em vào mục đích cá nhân, nhất là số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (*theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Trẻ em 2016*), trẻ em thiếu sự chăm sóc, giám sát của người lớn;

+ Đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, quan hệ yêu đương với trẻ em, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình;

+ Đối tượng thường xuyên lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy và có biểu hiện quan hệ thân thiết, gần gũi với trẻ em gái nhằm mục đích xâm hại tình dục;

+ Các đối tượng người nước ngoài, người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài có tiền án, tiền sự về xâm hại tình dục, có biểu hiện lạm dụng trẻ em...

Phương thức, thủ đoạn:

Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng sự tin tưởng hay sự ảnh hưởng của mình hoặc dùng lòng tốt: cho tiền, quà, bao ăn uống, giúp đỡ về vật chất...để dụ dỗ, lợi dụng lạm dụng tình dục trẻ em.

Biện pháp phòng ngừa:

- Không nên gửi trẻ em gái cho người khác, đặc biệt là người khác phái.
- Không để trẻ ở một mình;
- Quản lý giờ học và giờ nghỉ của trẻ.
- Không để trẻ đi chơi một mình, đặc biệt là đến những nơi vắng vẻ...
- Không để trẻ em gái đi chơi riêng với bạn trai.
- Hướng dẫn biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục cho trẻ em gái, nhất là trẻ em gái đang tuổi dậy thì rơi vào tình huống nguy hiểm, bị đối tượng khác có hành động xâm hại tình dục như: kêu to cho người khác biết, hãy bình tĩnh, khôn khéo để thoát khỏi nơi đó, tìm cách tự vệ tránh khỏi sự thô bạo, không uống rượu bia say, không xem phim kích dục cùng với bạn trai.

-Trường hợp cần thiết có thể gọi điện thoại cho người thân, bạn bè, Cảnh sát 113, Công an địa phương nơi xảy ra vụ việc để được hỗ trợ giải quyết hoặc điện thoại đường dây nóng: 08.38.12 12 12.

CÔNG AN QUẬN 12

